

**KẾT HỢP XÂY DỰNG KINH TẾ VỚI
CỦNG CỐ QUỐC PHÒNG TRONG
GIAI ĐOẠN HIỆN NAY**

Giảng viên

Đại tá.TS Phạm Quốc Văn

KẾT HỢP XÂY DỰNG KINH TẾ VỚI CÙNG CỐ QUỐC PHÒNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

NỘI DUNG

1. Những vấn đề chung
2. Nội dung, biện pháp kết hợp kinh tế với củng cố quốc phòng trong giai đoạn hiện nay.

Trọng tâm: mục 2

THỜI GIAN

PHƯƠNG PHÁP

NỘI DUNG

1. Những vấn đề chung

a. Khái niệm:

Kết hợp KT với củng cố QP là gắn kết giữa KT với QP trong một thể thống nhất nhằm bổ sung, tạo điều kiện thúc đẩy cùng nhau phát triển. Hiệu quả KT-XH phát triển cao, QP vững mạnh, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp của đất nước, bảo vệ độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, đẩy lùi nguy cơ CT và giành thắng lợi nếu CT xảy ra.

-Kết hợp xây dựng KT với củng cố QP là yêu cầu khách quan, là quy luật lịch sử nhân loại, góp phần vào sự phát triển của đất nước.

b. Cơ sở lí luận xây dựng kinh tế với củng cố quốc phòng

- Chủ nghĩa Mác-Lênin: Giữa KT, QP và CT có quan hệ biện chứng tác động qua lại lẫn nhau. Trong đó KT bao giờ cũng giữ vai trò quyết định đối với QP và CT
- Theo Lênin: “Sự kết hợp một cách biện chứng giữa ba mặt: KT, QP và CT trong đó KT đóng vai trò chủ đạo, QP và CT là điều kiện thúc đẩy”
- Xây dựng và củng cố tiềm lực QP có tác động hỗ trợ trở lại, thúc đẩy nền KT phát triển; vì xây dựng nền QP vững mạnh sẽ tạo ra môi trường XH ổn định để phát triển, bảo vệ nền KT

-Xây dựng KT và củng cố QP thống nhất với nhau ở cùng mục đích nhưng có sự chế ước lẫn. Vì vậy phải kết hợp hài hòa, khoa học, hợp lí giữa KT với QP, QP với KT sao cho chiến lược phát triển KT-XH phù hợp chiến lược BVTQ, phòng thủ quốc gia.

c. Thực tiễn kết hợp kinh tế với củng cố quốc phòng ở nước ta.

-Trong quá trình dựng nước đi đôi với giữ nước, dân tộc ta luôn kết hợp KT với QP: Ông cha ta thực hiện nhiều kế sách như: “khoan thư sức dân làm kế sâu rễ, bền gốc” “động vi binh, tĩnh vi dân”. Tổ tiên ta thường xuyên chú ý việc “yên dân để vẹn đất”, “dân giàu nước mạnh, nước mạnh quân hùng”

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ, chúng ta đã kế thừa khả năng kết hợp KT với QP của tổ tiên ta với chất lượng mới:

Đảng ta đề ra khẩu hiệu “Vừa kháng chiến vừa kiến quốc” “ruộng rẫy là chiến trường, cuốc cày là vũ khí, nhà nông là chiến sĩ, hậu phương thi đua với tiền phương”; chúng ta đã xây dựng “làng kháng chiến”, địch đến thì đánh, địch lui ta lại tăng gia sản xuất. Trong kháng chiến chống Mĩ, Đảng chủ trương xây dựng miền Bắc thành hậu phương chiến lược làm hậu thuẫn cho miền Nam ĐT giải phóng dân tộc. Đây là thời kỳ mà sự kết hợp KT với QP được phát triển lên đỉnh cao mới.

-Sau khi thống nhất đất nước, cả nước đi lên CNXH:
Đảng ta xác định hai nhiệm vụ chiến lược của CM
là xây dựng và BVTQ-XHCN

Thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội
dân chủ công bằng văn minh”

2.Nội dung, biện pháp kết hợp kinh tế với củng cố
quốc phòng trong giai đoạn mới.

a. Quan điểm của Đảng kết hợp KT với QP trong giai
đoạn hiện nay.

-Kết hợp KT với QP-AN là một trong những nội dung
đường lối quan điểm của Đảng trong xây dựng và
BVTQ-VN-XHCN

Sự kết hợp KT với QP phải trở thành phương hướng
phát triển bên trong của mọi hoạt động KT. Thành
quả về KT phục vụ cho 3 loại nhu cầu: cải thiện
đời sống nhân dân; tích lũy tái SX mở rộng; củng
cố QP-AN. Trong tình hình hiện nay, phải tăng

Cường sức mạnh QP-AN, tạo điều kiện ổn định phát triển KT “Lấy việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển KT-XH là lợi ích cao nhất của Tổ quốc”

-Kết hợp KT với QP-AN nhằm thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược, xây dựng CNXH và BVTQ-XHCN: Đại hội IX của Đảng xác định: “Kết hợp chặt chẽ phát triển KT-XH với xây dựng tiềm lực và thế lực QP toàn dân, thế trận ANND được thể hiện trong chiến lược qui hoạch phát triển KT-XH cả nước, của các ngành, các địa phương trong các dự án đầu tư lớn”. Phải kết hợp KT với QP-AN, QP-AN với KT ngay từ đầu của sự nghiệp CNH, HĐH.

-Kết hợp kinh tế với củng cố quốc phòng an ninh là hoạt động phối hợp của các ngành, các cấp dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lí của Nhà nước tạo nên sức mạnh tổng hợp cho cả QP và AN:

Phạm vi kết hợp KT với QP-AN bao quát mọi lĩnh vực hoạt động KT, mọi ngành, mọi cấp từ Trung ương đến địa phương. Đặc biệt kết hợp giữa yếu tố con người với cơ sở vật chất chất kỹ thuật. Vì vậy việc phân bổ dân cư, phân bổ lực lượng sản xuất, cần bảo đảm tính hợp lí cân đối để tạo ra thế bố trí chiến lược hoàn chỉnh cả về KT-QP-AN trên cả nước, từng vùng, từng địa phương.

Đặc biệt trong nền KT hàng hóa nhiều thành phần, đa dạng hình thức sở hữu định hướng XHCN. Nhà nước cần điều chỉnh các lợi ích, qui tụ lợi ích hướng vào thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược của CM. Phải xây dựng hệ thống pháp luật, trong đó xác định rõ quyền lợi và nghĩa vụ của các đối tác , tạo ra sự thống nhất giữa lợi ích KT với lợi ích CT, lợi ích cục bộ với lợi ích cả nước, lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài.

Kết hợp KT với QP là trách nhiệm của toàn dân, toàn quân, các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng

b. Nội dung cơ bản kết hợp KT với củng cố QP

-Kết hợp KT với QP trong phân vùng lãnh thổ:

Nước ta hiện nay được phân thành nhiều vùng KT, trong đó có 3 vùng KT trọng điểm ở miền Bắc, Trung và Nam Bộ. Nội dung chủ yếu:

-**Một là**, khi qui hoạch tổng thể các vùng KT sao cho phù hợp với thể bố trí chiến lược QP-AN, thể trận QPTD và thể trận ANND trên phạm vi cả nước và từng vùng, đặc biệt là những vùng KT trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng trọng yếu, vùng biên giới, hải đảo. Cần phải tính đến xây dựng hậu phương chiến lược và lực lượng hậu cần tại chỗ theo các phương án, với tư tưởng chỉ đạo: “Vững mạnh về CT, giàu về KT, mạnh về QP-AN”

-Hai là, việc kết hợp chặt chẽ phát triển KT với củng cố QP-AN nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực của từng vùng, từng địa phương..

-Ba là, khi qui hoạch xây dựng phát triển KT hải đảo, cần tập trung cho những đảo quan trọng có vị trí chiến lược về QP-AN. Phải xây dựng cơ sở hạ tầng như cầu cảng, đường giao thông, thông tin liên lạc, điện, nước, chợ, trường học, bệnh xá, nhà trẻ, nhà văn hóa. Có chính sách khuyến khích nhân dân ra định cư phát triển KT-XH trên đảo, có dân mới có người làm chủ trên đảo, có cơ sở để xây dựng thế trận phòng thủ và lực lượng vũ trang tại chỗ.

-Bốn là, đối với vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người, đặc biệt vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ cần được đầu tư phát triển, thu hút nhân dân hình thành các cụm dân cư trên các vùng trọng điểm chiến lược.

-Kết hợp KT với QP ở địa phương (tỉnh, thành phố), nội dung gồm:

Một là, phát triển KT của địa phương phải thể hiện toàn diện gắn với khu phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc bảo đảm “Làng giữ làng, xã giữ xã, huyện giữ huyện, tỉnh giữ tỉnh”

-Hai là, các tỉnh ven biển, biên giới, vùng sâu, vùng xa phải kết hợp phát triển KT với củng cố cơ sở CT-XH, xây dựng LLVTĐP vững mạnh, đủ sức bảo vệ địa phương trong mọi tình huống.

-Kết hợp kinh tế với quốc phòng trong một số ngành kinh tế chủ yếu.

+Kết hợp KT với QP trong ngành công nghiệp theo phương thức chủ yếu sau:

Một là, khi qui hoạch cần bố trí các khu CN, khu CX đồng đều trên các vùng của đất nước để khai thác mọi tiềm năng phát triển của đất nước

Nơi nào phát sinh mâu thuẫn giữa phát triển KT với củng cố thể trận QP tại chỗ, cần có sự thảo luận giữa cơ quan quản lý KT với cơ quan quân sự địa phương, xem ý kiến của Bộ, ngành Trung ương để tìm ra giải pháp phù hợp và hiệu quả nhất đáp ứng cả hai lợi ích KT và QP.

Đi đôi với khu CN, khu CX cần quy hoạch các khu dân cư thành nơi cung cấp lực lượng sản xuất trong thời bình và trở thành lực lượng CĐ tại chỗ, BVĐP khi có chiến tranh.

Hai là, các công trình Kt, các khu KT đặc quyền, khu CX phải tự BV và được BV vững chắc trong thể trận QP chung. Bảo vệ không chỉ là chống sự phá hoại trong CT mà phải BV tích cực ngay từ trong quá trình xây dựng để có thể tự bảo vệ.

Nâng cao năng lực của các ngành CN trong việc đáp ứng các nhu cầu vật chất kỹ thuật cho QP-AN. Bảo đảm huy động một phần tiềm lực KT phục vụ QP-AN trong mọi tình huống.

-Thứ hai, kết hợp KT với QP trong xây dựng, phát triển nền công nghiệp quốc phòng.

Phương hướng xây dựng CNQP là: “Phát triển các cơ sở CNQP cần thiết, kết hợp CNQP với CNDS. Coi trọng sản xuất mặt hàng vừa phục vụ KT vừa phục vụ QP-AN theo hướng đa dạng hóa cả CNDD và CNQP”.

Đại hội IX khẳng định: “Đầu tư thích đáng cho CNQP, trang bị hiện đại cho QĐ và CA. Tận dụng năng lực CNDS phục vụ QP và AN”

-Thứ ba, kết hợp KT với QP và AN trong xây dựng kết cấu hạ tầng và xây dựng cơ bản. Cần tập trung vào các ngành sau:

Một là, Giao thông vận tải: Cần cải tạo, sửa chữa nâng cấp những cơ sở đã có, đồng thời tập trung đầu tư xây dựng những tuyến đường chiến lược trọng điểm như: Đường xuyên Á, đường Trường sơn, phát triển giao thông hàng không, đường biển. Cần quy hoạch chiến lược phát triển hệ thống giao thông trong cả nước và từng địa phương, cần tính đến hiệu quả kết hợp KT với QP

Những tuyến giao thông huyết mạch, ở những trọng điểm cần xây dựng đường vòng tránh, đường ngầm, đường hầm phù hợp thể trận QPTD trên phạm vi cả nước.

Một số thành phố lớn có thể xây dựng những công trình giao thông như tàu điện ngầm, khi có CT là nơi phòng thủ dân sự. Đặc biệt giao thông trên biển kết hợp lực lượng hải quân, phát triển lực lượng DQTV biển để BV biển đảo

Hai là, bưu chính viễn thông, ngành có vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kết hợp KT với QP trong lĩnh vực viễn thông phải bảo đảm nếu có CT xảy ra, thông tin liên lạc phải thông suốt, phục vụ kịp thời cho sự điều hành của Đảng và Chính Phủ

Ba là, xây dựng cơ bản: Việc xây dựng các công trình phải phù hợp với thể bố trí phòng thủ chung, để các công trình đó có khả năng tự bảo vệ và được bảo vệ một cách vững chắc mà không ảnh hưởng đến hoạt động QP. Việc xây dựng các khu dân cư, các công trình cao tầng, khi CT xảy ra có thể cải tạo thành các ổ đề kháng cả ở mặt đất và trên không. Trong xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố) cần đầu tư một số công trình trọng điểm làm bãi đáp cho cầu hàng không trong các trường hợp khẩn cấp.

Thứ tư, kết hợp KT với QP-AN trong ngành nông, lâm, ngư nghiệp cần tập trung vào các vấn đề sau:

Một là, CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn trên phạm vi cả nước gắn với thể trận QPTD chung, đặc biệt chú ý vùng trọng điểm để tạo ra lực lượng phòng thủ và bảo đảm hậu cần tại chỗ, bảo đảm an ninh lương thực, dự trữ quốc gia

Hai là, phân bổ lao động hợp lí, đưa dân ra sát biên giới, hải đảo, bố trí thành các cụm dân cư, kết hợp với LLVT tại chỗ, bảo vệ Tổ quốc.

Ba là, tổ chức lại hệ thống hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp theo luật hợp tác xã mới. Chú trọng CNH, HĐH tạo tiềm lực tại chỗ để có thể huy động sức người, sức của phục vụ LLVT trong CT.

Bốn là, khai thác tiềm năng KT biển phát triển KT vừa để tự bảo vệ và bảo vệ Tổ quốc.

Năm là, phát triển ngành lâm nghiệp, phủ xanh đất trống đồi trọc, tạo môi trường sinh thái ổn định đồng thời nguy trang che dấu các công trình quân sự và hoạt động quân sự.

c. Một số biện pháp thực hiện phát triển KT với củng cố QP-AN

- Quán triệt sâu sắc hai nhiệm vụ chiến lược, xây dựng và BVTQ Việt Nam xã hội chủ nghĩa cho mọi đối tượng cả thời bình và thời chiến .
- Bố trí các công trình, khu công nghiệp phải phù hợp, cân đối khắp bề mặt quốc gia, vừa đáp ứng nhu cầu dân sinh vừa sẵn sàng chuyển hóa cho thời chiến
- Triển khai kết hợp KT với QP có kế hoạch từng bước phù hợp, chặt chẽ.

-Nhà nước phải có cơ chế, quy chế, chính sách pháp luật về kết hợp KT với củng cố QP: Bộ QP, các cơ quan quân sự địa phương làm chức năng tham mưu cho các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt các dự án công trình, nhất là các dự án công trình liên doanh với nước ngoài

Đại hội IX chỉ rõ: “hoàn thiện hệ thống pháp luật về nhiệm vụ BVTQ, tăng cường quản lí Nhà nước về QP-AN trên phạm vi cả nước...thể chế hóa các chủ trương chính sách của Đảng về xây dựng QPTD và ANND”

-Cán bộ các ngành KT và các lĩnh vực khác phải có kiến thức quốc phòng, ngược lại cán bộ quân đội phải có kiến thức KT để quá trình kết hợp KT với QP đạt hiệu quả cao.

Việc giáo dục kiến thức QP, kiến thức KT cho mọi cán bộ đảng viên của Đảng là yêu cầu cần thiết, khách quan, phải làm liên tục, thường xuyên lâu dài trong suốt thời kỳ quá độ của cách mạng Việt Nam.

KẾT LUẬN

Kết hợp KT với củng cố QP, QP với KT nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, AN quốc gia. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, mỗi chúng ta phải phát huy cao độ tinh thần tự lực, tự cường, quán triệt sâu sắc hai nhiệm vụ chiến lược. Quá trình kết hợp phải có kế hoạch, có cơ chế và chính sách cụ thể chặt chẽ. Tăng cường bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho toàn dân, đặc biệt là thanh niên, học sinh, sinh viên.

CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

1. Cơ sở lí luận và thực tiễn kết hợp KT với QP?
2. Quan điểm của Đảng kết hợp KT với QP-AN trong giai đoạn hiện nay?

